
 Íþróttafélagið Höttur 
 Fundur aðalstjórnar 19. júní 2024 

 Mætt  : Ásta Dís Helgadóttir (fimleikadeild), Ásthildur  Jónasdóttir 
 (körfuknattleiksdeild), Díma Írena Pálsdóttir (fimleikadeild), Freyr Ævarsson 
 (frjálsíþróttadeild),  Jóhanna Helga Jóhannsdóttir  (sunddeild),  Skarphéðinn Smári 
 Þórhallsson (knattspyrnudeild), Viðar Örn Hafsteinsson (körfuknattleiksdeild). 
 Bylgja Borgþórsdóttir, Hrund Erla Guðmundsdóttir og Lísa Leifsdóttir 
 (framkvæmdastjórn). 

 1. Tímatafla íþróttahúss veturinn 2024-2025 
 Fyrir fundinum lá tímatafla fyrir veturinn 2024-2025. 
 Deildir verði búnar að skila drögum að sínum tímatöflum fyrir veturinn fyrir 1. 
 ágúst 2024. 

 Fyrirlögð tímatafla er samþykkt með fyrirvara um smávægilegar breytingar. 
 Tillaga er að inn í töfluna sé bætt tímum fyrir verkefni fyrir börn með sérþarfir. 
 Knattspyrnudeild og körfuknattleiksdeild hafa samráð um þá tíma. 

 2.  Allir með 
 Fyrir fundinum lá að fara yfir verkefnið Allir með fyrir veturinn 2024-2025 og taka 
 ákvörðun um áframhaldið. 
 Rætt um ramma verkefnisins og samþykkt að hækka annargjald um 5.000 krónur 
 og verði þá 35.000 krónur á hvorri önn. 
 Rammi verkefnisins að öðru leyti áfram í vinnslu þ.m.t. ákvarðanir deilda um 
 þátttöku. 
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